

Ý nghĩa và cách đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào tại Học viện Cán bộ Thành Phố Hồ Chí Minh

ThS. Phạm Trí Cường (*)

Việc kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào cho sinh viên Khóa II của 05 ngành đào tạo tại Học viện Cán bộ nhằm phân loại trình độ tiếng Anh của sinh viên để xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, đảm bảo năng lực tiếng Anh đầu ra cho sinh viên trước khi tốt nghiệp là bậc 3 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào không phải là một kỳ thi; việc đánh giá này là xác định mức độ năng lực đầu vào của sinh viên, qua đó sinh viên sẽ được bố trí vào học các lớp thích hợp. Bài kiểm tra này sử dụng định dạng của hệ thống kiểm tra đánh giá TOEIC và kết quả sẽ được chuyển đổi từ số lượng câu đúng sang điểm số TOEIC, sau đó quy đổi sang chuẩn chung Châu Âu (dựa theo bảng quy đổi của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ - Educational Testing Service – ETS¹).

Trong tháng 10 năm 2017, Học viện Cán bộ đã tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào cho 1.183 sinh viên Khóa II của 05 ngành đào tạo, gồm Quản lý nhà nước, Luật, Xây dựng Đảng, Chính trị học, và Công tác xã hội. Sinh viên thực hiện một bài kiểm tra kỹ năng Đọc (trong đó kiểm tra từ vựng, các điểm ngữ pháp, kỹ năng đọc hiểu các văn bản như thông báo, quảng cáo, thông tin, ...) theo định dạng TOEIC gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Theo cách chuyển đổi điểm từ số câu đúng sang điểm TOEIC, rồi từ đó chuyển sang chuẩn chung Châu Âu (bảng quy đổi ETS nêu ở phần trên), sinh viên đạt từ 40/100 câu đúng sẽ được quy đổi thành năng lực A2 – đạt chuẩn đầu vào về năng lực tiếng Anh do Học viện Cán bộ quy định².

Những sinh viên đạt dưới 40 câu đúng sẽ theo học lớp bổ sung kiến thức và kỹ năng tiếng Anh do Học viện Cán bộ tổ chức.

(*) *Phó trưởng Khoa Đại cương, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh*

¹ Nguồn: https://www.ets.org/toeic/research/mapping_toeic

² Quyết định số 590/QĐ-HVCB ngày 05/5/2017 của Học viện Cán bộ ban hành Quy định về chuẩn đầu vào năng lực tiếng Anh